

ในเวลาปกติเจ้าเหมียวจะดูร่าเริงโดยไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใคร และมีโลกส่วนตัวสูง แต่ถ้าหากได้พบกับอาหารเมื่อไหร่ เป็นต้องวิ่งเข้าหาทุกครั้งไป และคลอเคลียเจ้านายจนกว่าจะได้ของไปกิน ไม่ว่าจะป็นของหวานหรือของคาวก็ตาม ถึงแม้ว่าเพิ่งกินอาหารของตัวเองหมดไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าแมวของตัวเองกินจุ ทั้งที่จริงแล้วพฤติกรรมเช่นนี้กำลังบ่งบอกว่า แมวกำลังโดนโรคอันตรายคุกคามอยู่

1. โรคพยาธิ

หากพบว่าแมวหิวบ่อย กินอาหารมากกว่าปกติ พุงโต แต่ขนาดตัวยังคงเท่าเดิม ให้เจ้าของสันนิษฐานเอาไว้ก่อนเลยว่า แมวอาจจะเป็นโรคพยาธิตัวกลม ซึ่งสาเหตุที่ทำให้แมวมีลักษณะเช่นนี้ก็เพราะว่า พยาธิจะเข้าไปอาศัยอยู่ในลำไส้และคอยดูดซึมสารอาหารที่เข้าไป ก่อนลำไส้ของแมวจะได้รับนั่นเอง

2. โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ หรือโรคเบาหวาน

สาเหตุของโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษสืบเนื่องมาจากระบบเมตาบอลิซึมทำงานผิดปกติ ส่วนโรคเบาหวานก็เกิดจากร่างกายของแมวไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงานได้ เพราะฉะนั้นหากเห็นว่าแมวผอมลง ทั้ง ๆ ที่กินอาหารหรือดื่มน้ำมากจนผิดปกติ ควรจะรีบพาพวกมันไปพบสัตวแพทย์โดยด่วนเลย

3. โรคซึมเศร้า

อย่าคิดว่าโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นกับคนเท่านั้น เพราะแมวดตัวน้อยก็มีโอกาสเป็นได้เช่น แต่อาจจะมีการแสดงออกแตกต่างไปโดยอาจจะกินจุมากกว่าเดิม ซึ่งโรคนี้เจ้าของสามารถช่วยเหลือแมวของตัวเองได้ โดยการนำของเล่นมาเล่นกับแมว เพื่อให้แมวรู้สึกสดชื่นและกลับมาร่าเริงแจ่มใสได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญไปพร้อมกันด้วย

4. โรคเครียด

สาเหตุของความเครียดของแมวมเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน อย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งรูป รส กลิ่น เสียงที่แมวมสัมผัสได้ ซึ่งมีผลทำให้ลักษณะการแสดงออกทางกายนั้นก็แตกต่างออกไปด้วย หนึ่งในนั้นก็คือพฤติกรรมกรกินอาหารที่ผิดแปลกไป เจ้าของสามารถช่วยรักษาให้หายจากอาการนี้ได้โดยการกอด และหาเวลาว่างมาเล่นกับพวกมันบ้างเท่านั้นเอง

5. ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

อาหารที่เจ้าของให้แมวมกินควรจะมีหลากหลาย โดยชนิดของอาหารที่ให้ควรจะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน เพื่อให้ร่างกายของแมวมได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ เพราะไม่อย่างนั้นแมวมก็จะกินอาหารเข้าไปจนกว่าร่างกายจะได้รับสารอาหารที่ต้องการ และหากเป็นไปได้ควรจะให้แมวมกินอาหารกระป๋อง เนื่องจากอาหารภายในมีสารครบถ้วน แถมยังถูกปากแมวมอีกด้วย

หลังจากนี้หากสังเกตเห็นพฤติกรรมกรกินที่ผิดปกติ ควรนำแมวมส่งไปให้สัตวแพทย์ตรวจดูอาการในทันที ก่อนที่จะสายเกินแก้จนกระทั่งเกิดโรคอื่น ๆ ตามมา ดังเช่นโรคทั้ง 5 ชนิดที่เรากล่าวไปนะคะ